

Số: 79 /QĐ-VQHQG

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia

VIỆN TRƯỞNG VIỆN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN QUỐC GIA

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-BXD, ngày 25/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;

Căn cứ Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan tổ chức, đơn vị;

Căn cứ quyết định số 109/QĐ-BXD ngày 24/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Trưởng các đơn vị thuộc Viện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Bộ Xây dựng (để báo cáo);
- Các Phó Viện trưởng;
- Lưu VT./.

KT.VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

VIỆN
QUY HOẠCH
ĐÔ THỊ
VÀ NÔNG THÔN
QUỐC GIA

Phạm Thị Nhâm

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia

(Ban hành kèm theo Quyết định số 79 /QĐ-VQHQG ngày 14/3 /2023 của
Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC).

Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTNTC theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp PCTNTC.

Tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo trong công tác PCTNTC gắn với tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về PCTNTC; phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi, vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác PCTNTC.

Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người làm việc có phẩm chất, có năng lực và có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

Căn cứ quyết định số 109/QĐ-BXD ngày 24/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Bộ Xây dựng; Theo đó, Kế hoạch đặt ra yêu cầu phải coi công tác PCTNTC là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, một trong các tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm; thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTNTC gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó xác định phòng ngừa là chính.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa; xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, hành vi bao che, ngăn cản việc chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt ở những ngành, lĩnh vực, địa

phương, đơn vị có dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo; bảo đảm xử lý kiên quyết, kịp thời, đúng quy định.

Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về PCTNTC để toàn thể đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người làm việc nhận thức đúng và chấp hành tốt các quy định về PCTNTC.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTNTC

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền, đoàn thể trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kịp thời quán triệt nội dung các văn bản về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến toàn thể cán bộ trong đơn vị.

Lãnh đạo Viện, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện phải gương mẫu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTNTC. Xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật các vụ việc có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực.

Lãnh đạo Viện xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, phân công trách nhiệm cụ thể cho đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm cụ thể đạt hiệu quả cao nhất về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Viện phân công đồng chí Phạm Thị Thanh Hoa - Phó Viện trưởng phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Viện.

2. Xây dựng hoàn thiện các quy chế của đơn vị để đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Xây dựng các văn bản, quy định quy chế nhằm cụ thể hóa các chế độ chính sách của Đảng và nhà nước, các định mức, tiêu chuẩn, chế độ để phục vụ tốt công tác quản lý của nhà nước.

Rà soát sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy chế cho phù hợp với từng giai đoạn.

Trong công tác tài chính: xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và kiểm soát mọi hoạt động thu chi theo quy chế. Thực hiện công khai tài chính nhằm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

3. Thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị

3.1 Công khai minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị

3.2. Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn chế độ trong cơ quan đơn vị.

3.3. Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhằm bảo đảm liêm chính, trách nhiệm, đạo đức công vụ.

3.4. Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan đơn vị.

3.5. Kiểm soát xung đột lợi ích.

Y
TÊN
HOẶC
THỊ
NG TH
C GIA
★

3.6. Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt.

4. Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị

Viện phải thực hiện nghiêm túc việc phổ biến, quán triệt Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/07/2013 của Chính phủ về Minh bạch tài sản;

Viện phải có văn bản thông báo về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập hàng năm và thu nộp bản kê khai tài sản, thu nhập đối với các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan tổ chức, đơn vị.

Thông qua Hình thức công khai bản kê khai tài sản thu nhập: kê khai tài sản hàng năm và kê khai tài sản trước các lần bổ nhiệm để kiểm soát tài sản, thu nhập của người lãnh đạo các đơn vị. Hàng năm, các cán bộ thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập đều kê khai bổ sung.

Bản kê khai tài sản thu nhập của toàn bộ các cán bộ Lãnh đạo trưởng phó các đơn vị trong viện được công khai tại bản tin của phòng tổ chức hành chính để tất cả các cán bộ trong toàn viện có thể tìm hiểu, xem và có ý kiến.

Thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập được tại cơ quan bằng hình thức gửi văn bản tới các đối tượng trên diện phải kê khai tài sản phải được thực hiện đúng quy định; nhằm tránh không xảy ra đơn thư khiếu kiện gì về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập.

Thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về công khai bản kê khai tài sản người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện việc công khai bản kê khai tài sản theo đúng quy định, thu nhập và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập nhằm tạo sự đồng bộ, chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong Viện. Các đối tượng có nghĩa vụ phải kê khai tài sản thu nhập nhận thức rõ tầm quan trọng của việc kê khai nên đã thực hiện một cách nghiêm túc, đúng quy định.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực

Tiếp nhận, giải quyết tố cáo về hành vi tham nhũng, tiêu cực và xử lý phản ánh về hành vi tham nhũng, tiêu cực. Kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm theo quy định.

6. Phối hợp, thực hiện các nhiệm vụ được giao với các đơn vị trong Bộ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đó có lồng ghép các nội dung về Luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. các chương trình hành động của Chính phủ và Bộ Xây dựng liên quan đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phổ biến thông tin tới các đơn vị trong Viện thông qua hình thức gửi văn



bản, đăng thông tin lên website, văn phòng điện tử, thư viện, trao đổi tại các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ. Qua đó nâng cao kiến thức, nhận thức của cán bộ, viên chức về chủ trương của Đảng, Chính phủ, Nhà nước trong việc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Phối hợp, thực hiện các nhiệm vụ được giao với các đơn vị trong Bộ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo Viện, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện chủ động, tích cực nêu cao vai trò trách nhiệm của mình trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

2. Phòng Tổ chức hành chính, ban thanh tra nhân dân: theo dõi đôn đốc thực hiện kế hoạch; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc triển khai thực hiện kế hoạch; Tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện.

3. Các đơn vị thuộc Viện: Chủ động triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị. Báo cáo kết quả thực hiện, cũng như các vướng mắc trong quá trình triển khai công tác về Phòng Tổ chức hành chính để báo cáo Lãnh đạo Viện.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp phát sinh, vướng mắc, cần sửa đổi, bổ sung thực hiện nhiệm vụ cụ thể các đơn vị cần chủ động đề xuất báo cáo để Lãnh đạo Viện xem xét quyết định.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Phạm Thị Nhâm

Phạm Thị Nhâm